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เรื่องพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม 
การศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม เรื่อง การจัดต้ังสถาบันวิทย าศาสตร์การกีฬา 
แห่งประเทศไทย (Thailand Institute of Sports Science : TISS) 

 ข้อสังเกตของสมาชิกในท่ีประชุม  

นายสุรินทร์  จิรวิศิษฎ์ 
๑. ในการจัดต้ังสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย (Thailand Institute of Sports 

Science : TISS) ขึ้นนั้น คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา 
คุณธรรม และจริยธรรม ควรให้ความส าคัญกับการเตรียมความพร้อมของบุคลากรที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ 
ในสถาบันดังกล่าว โดยควรคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 
รวมทั้งควรจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับการกีฬาให้พร้อมและเพียงพอต่อความต้องการ 
ของผู้ใช้บริการด้วย เพ่ือให้สถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย ดังกล่าว สามารถด าเนินการได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

๒. เนื่องจากในปัจจุบันนี้  ประเทศไทยมีหลายหน่วยงานที่ด าเนินงานเก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์
การกีฬา ดังนั้น จึงควรก าหนดอ านาจหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานให้มีความชัดเจน
มากยิ่งขึ้น เพ่ือให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถบริหารจัดการได้ โดยไม่มีภารกิจที่ซ้ าซ้อนกัน  
 
 พลเอก เลิศรัตน์  รัตนวานิช 

๑. รายงานของคณะกรรมาธิการมีข้อเสนอในการปรับโครงสร้างการบริหารของการกีฬ า 
แห่งประเทศไทย โดยยกระดับฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย  
แต่ไม่ได้ระบุถึงกฎหมายที่ให้อ านาจในการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานของรัฐ ดังนั้น ควรระบุกฎหมาย  
ที่ให้อ านาจการกีฬาแห่งประเทศไทยสามารถปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน เช่น พระราชบัญญัติการกีฬา  
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือกฎหมายอ่ืน เป็นต้น เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและเกิดความสมบูรณ์ของข้อมูล 

๒. ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติมีการพัฒนาอย่างล่าช้า ดังนั้น ควรให้ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติเป็นหน่วยงาน  
ในสังกัดสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดการบูรณาการด้านกีฬาอย่างเป็นระบบ 

๓. ควรเพ่ิมผู้แทนจากสมาคมกีฬา จ านวน ๓ – ๕ คนเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการ
สถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยด้วย เนื่องจากแต่ละสมาคมจะมีปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ที่แตกต่างกันอันจะส่งผลให้การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
 นางเบญจวรรณ  สร่างนิทร 

การที่คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา 
คุณธรรม และจริย ธรรม เสนอให้จั ดต้ังสถาบัน วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย ขึ้นโดยมีฐานะ 
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เป็นหน่วยงานภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมก าหนดให้กระท ากิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้วัตถุประสงค์
และอ านาจหน้าที่นั้น  มีประเด็นที่ต้องพิจารณาว่า กฎหมายก าหนดอ านาจหน้าที่ของการกีฬาแห่งประเทศไทย
ไว้เพียงใด และครอบคลุมอ านาจของสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยหรือไม่ เพราะสถาบัน
วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยจะมีอ านาจด าเนินการได้เท่าที่ไม่เกินขอบแห่งอ านาจหน้าที่ของการกีฬา
แห่งประเทศไทยเท่านั้น หากจะก าหนดให้สถาบันวิทยาศาสตร์ฯ มีอ านาจหน้าที่ เกินกว่าอ านาจหน้าที่ 
ตามกฎหมายของการกีฬาแห่งประเทศไทยอาจต้องแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ือเพ่ิมเติมอ านาจให้แก่การกีฬา
แห่งประเทศไทยเสียก่อน 
  
 นายกลินท์  สารสิน 

ควรส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาของเด็กและเยาวชนต้ังแต่ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
เพ่ือให้การพัฒนานักกีฬาเป็นไปอย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกช่วงวัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคล่ือนการปฏิ รูปประเทศด้านพลังงาน เรื่อง แนวทาง
ปรับปรุงโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ : เอทานอลและไบโอดีเซล 

ข้อสังเกตของสมาชิกในท่ีประชุม  

นายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ 
ภาครัฐควรส่งเสริมหรือให้ความส าคัญในเรื่องของระบบสหกรณ์ โดยอาจส่งเสริมหรือสนับสนุน

ให้เกษตรกรในแต่ละพ้ืนที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มสหกรณ์ท้องถิ่น เพ่ือให้เกษตรกรมีอ านาจในการต่อรองราคา
สินค้าทางการเกษตรกับภาคเอกชน รวมทั้งสามารถพัฒนาสินค้า เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ และแปรรูปสินค้า 
ทางการเกษตรให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ซ่ึงภาครัฐจะต้องให้ความรู้แก่เกษตรกร ตลอดจนสนับสนุน 
ให้เกษตรกรสามารถจัดต้ังสหกรณ์ท้องถิ่นและโรงงานแปรรูปสินค้า ของตนเองได้ โดยอาจน าโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาปรับใช้ 
เป็นแนวทางหรือต้นแบบในการด าเนินงาน เช่น โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา หรือศูนย์ศึกษาการพัฒนา
พิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดนราธิวาส เป็นต้น 

 
นายนิกร  จ านง 
๑. ภาครัฐต้องสร้างความเชื่อม่ันและความม่ันใจให้แก่ประชาชนในเรื่องของการใช้พลังงานทดแทน  

ไม่ว่าจะเป็นการใช้พลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพจากเอทานอลหรือไบโอดีเซล โดยต้องท าให้ประชาชนม่ันใจว่า
เชื้อเพลิงชีวภาพดังกล่าว เป็นเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสามารถน ามาใช้กับเครื่องยนต์ทางการเกษตร 
รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ของประชาชนได้อย่างปลอดภัย 

๒. นอกจากการสนับสนุนส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพเป็นพลังทดแทนภายในประเทศแล้ว 
ภาครัฐควรค านึงถึงเรื่องของพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกรูปแบบอ่ืนด้วย เช่น พลังงานไฟฟ้า เป็นต้น 
ซ่ึงหากในอนาคตมีการผลิตและใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันอย่างกว้างขวางมากขึ้น และประเทศเพ่ือนบ้านสามารถที่จะผลิต
กระแสไฟฟ้าได้ เกินต่อความต้องการ จนสามารถน ากระแสไฟฟ้าเหล่านั้นออกมาจ าหน่ ายให้ กับประเทศไทยได้ 
อาจท าให้ราคาเชื้อเพลิงภายในประเทศเกิดความผันผวนขึ้น ดังนั้น ภาครัฐจึงควรมีแผนรองรับระยะยาว 
ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

๓. ภาครัฐควรส่งเสริมให้ประชาชนมีการใช้เชื้อเพลิงไบโอดีเซลในภาคเกษตรกรรม เพ่ือช่วยลดต้นทนุ
ในการผลิตสินค้าทางการเกษตร 

๔. ภาครัฐควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีการปลูกปาล์มน้ ามันในพ้ืนที่ท่ีมีความเหมาะสม 
ตลอดจนสนับสนุนให้มีการสร้างโรงงานผลิตไบโอดีเซลขนาดเล็ก  เพ่ือผลิตเชื้อเพลิงไบโอดีเซลให้เพียงพอ 
ต่อความต้องการของประชาชนภายในท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ใกล้เคียง เพราะหากจะส่งเสริมให้มีการลงทุนก่อสร้าง
โรงงานผลิตเชื้อเพลิงไบโอดีเซลขนาดใหญ่ในขณะนี้อาจจะยังไม่เหมาะสมมากนัก เนื่องจากประเทศไทย  
ยังประสบปัญหาที่ส า คัญอยู่ ๒ ประการ ในการผลิตเชื้อเพลิงไบโอดีเซล กล่าวคือ ๑) พันธุ์ปาล์มน้ า มัน 
ที่มีคุณภาพ และ ๒) ต้นทุนในการขนส่งน้ ามันเชื้อเพลิงที่ยังมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง 

๕. ภาครัฐควรมีการออกกฎหมายใหม่หรือปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเดิม เช่น  พระราชบัญญัติ
กองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็นต้น เพ่ือให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ ามันมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์
หรือได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐเช่นเดียวกับเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา 
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นายวิทยา  แก้วภราดัย 
๑. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพลังงาน และกระทรวงพาณิชย์ 

เป็นต้น ควรมีการบูรณาการการท างานร่วมกัน เพ่ือให้การควบคุมราคาเชื้อเพลิงไบโอดีเซลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพราะกระทรวงพาณิชย์จะท าหน้าที่ เป็นผู้ควบคุมราคาน้ ามันปาล์มในขณะที่น้ ามันปาล์มขาดตลาด โดยจะด าเนินการ
น าเข้าน้ ามันปาล์มจากต่างประเทศ เพ่ือน ามาจ าหน่ายและควบคุมราคาน้ ามันปาล์มภายในประเทศไม่ให้มีราคา
สูงขึ้น แต่หากน้ ามันปาล์มล้นตลาดจนมีราคาตกต่ าลง ควรให้กระทรวงพลั งงานเข้ามาด าเนินการแทรกแซงราคา  
เพ่ือไม่ให้ราคาน้ ามันปาล์มต่ าลงกว่าที่ควรจะเป็น โดยให้กระทรวงพลังงานรับซ้ือน้ า มันปาล์มจากเกษตรกร 
และน าน้ ามันปาล์มเหล่านั้นไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าในโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานดีเซลต่อไป 

๒. ภาครัฐควรให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องหรือนักวิชาการที่มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ ในเรื่องของปาล์มน้ ามัน 
ลงไปยังพ้ืนที่ที่ มีการเพาะปลูกปาล์มน้ ามัน เพ่ือท าการศึกษา วิจัย จัดเก็บข้อมูล ตลอดจนเผยแพร่ให้ความรู้ที่ถูกต้อง
เก่ียวกับการปลูกปาล์มน้ ามันแก่เกษตรกร 

 นางมิ่งขวัญ  วิชยารังสฤษฏ์ 
๑. คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ควรให้ความส าคัญในประเด็น 

การบุกรุกที่ดินในเขตป่าอนุรักษ์ เพ่ือปลูกพืชพลังงานทดแทน เช่น มันส าปะหลัง อ้อย เป็นต้น โดยเฉพาะในกรณี 
ที่มีการแผ้วถางและเผาป่า ซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมาก ดังนั้น คณะกรรมาธิการ 
และหน่วยงานที่เก่ียวข้องควรมีการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม ( Zoning) ให้มีความชัดเจน เพ่ือป้องกัน 
การบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้ รวมทั้งท าให้การปลูกพืชดังกล่าวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง 

๒. คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน และหน่วยงานที่ เก่ียวข้อง 
ควรพิจารณาประเด็นส าคัญต่าง ๆ เก่ียวกับการสนับสนุนเชื้อเพลิงชีวภาพสัดส่วนการผสม B๑๐๐ ในไบโอดีเซล 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การก าหนดค่ามาตรฐานการปล่อยมลพิษ ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
ดังกล่าวของภาคเอกชน อย่างละเอียดรอบคอบและรอบด้าน รวมทั้งควรก าหนดให้ศูนย์ข้อมูลพลังงานแห่งชาติ 
ท าหน้าที่สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการแก่ภาคเอกชน เพ่ือให้การด าเนินแนวทางการปรับปรุงโครงสร้าง  
ราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ : เอทานอลและไบโอดีเซล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จ  
ตามแนวทางที่คณะกรรมาธิการต้ังไว้ 
 
 พลต ารวจโท สุวิระ  ทรงเมตตา 

หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรหามาตรการและแนวทางในการป้องกันการลักลอบปลอมปนผลผลิต
ทางการเกษตรที่น ามาใช้ในกระบวนการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลผลิตจากประเทศเพ่ือนบ้าน 
เพ่ือป้องกันปัญหาผลผลิตล้นตลาดและมีราคาตกต่ า โดยควรก าหนดให้ผู้ขึ้นทะเบียน เกษตรกรผู้ปลูกพืช
พลังงานทดแทนเท่านั้น ที่มีสิทธิในการขายผลผลิตดังกล่าว ซ่ึงจะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างเป็นรูปธรรม
และสามารถป้องกันปัญหาผลผลิตล้นตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ระเบียบวาระท่ี ๓.๓ รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
เรื่อง การปฏิรูปความรอบรู้และการส่ือสารสุขภาพ 

 ข้อสังเกตของสมาชิกในท่ีประชุม  

นายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ 
๑. รัฐควรให้ความส าคัญกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับการดูแล 

และรักษาสุขภาพร่างกายให้แก่ประชาชนทั่วไป เช่น ข้อมูลเก่ียวกับระดับน้ าตาลสะสมในเลือด (Fasting 
Blood Sugar Test : FBS) และค่าดัชนีมวลกายที่พึงประสงค์ รวมทั้งข้อมูลเก่ียวกับการรักษาสุขภาพทั่วไป 
เป็นต้น เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์และได้ตระหนักถึงความส าคัญของการรักษาสุขภาพ
ร่างกายให้แข็งแรงต่อไป 

๒. คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ควรพิจารณา
หาแนวทางหรือมาตรการในการตรวจสอบและคัดกรองข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ ที่ เก่ียวข้องกับสุขภาพ  
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องตรงตามหลักวิชาการและเป็นที่น่าเชื่อถือได้ ก่อนเผยแพร่ให้แก่ประชาชนทัว่ไป
ได้รับทราบ เนื่องจากในปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีสารสนเทศมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น ท าให้การประชาสัมพันธ์
ข้อมูลต่าง ๆ สามารถเผยแพร่ออกไปได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น กระบวนการคัดกรองข้อมูลจึงมีความส าคัญ 
และจ าเป็นอย่างมากในการป้องกันเพ่ือไม่ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่มีการบิดเบือนไป  

 
นายนิกร  จ านง 
๑. กระทร วงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงสาธารณสุข ควร ให้ ความส าคัญ เก่ียวกับ 

การควบคุมและตรวจสอบปริมาณสารพิษที่ตกค้างในผลผลิตทางการ เกษตร เพ่ือพัฒนาให้สินค้าเกษตร 
ของประเทศไทยเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดจากสารพิษที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย  

๒. รัฐควรประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลเชิงวิชาการเก่ียวกับการรักษาสุขภาพและอนามัย 
รวมทั้งข้อมูลเก่ียวกับโภชนาการต่าง ๆ ที่ เป็นประโยชน์ต่อร่างกายให้แก่ประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ประชาชน 
ได้มีความรู้และความเข้าใจที่ ดีเก่ียวกับการดูแลและรักษาสุขภาพของตนเอง อันจะท าให้คุณภาพชีวิตของคนไทย
ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 
 พลต ารวจโท สุวิระ  ทรงเมตตา 

๑. ข้อเสนอการปฏิรูปของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อมจะประสบความส าเร็จได้ต้องมีการด าเนินตามลักษณะใดลักษณะหนึ่งใน ๓ ประการ ดังนี้ 

๑) ท าในสิ่งที่ท าได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้งบประมาณ 
๒) ท ากิจกรรมที่มีลักษณะบังคับหรือบังคับให้ท าได้ 
๓) มีบทลงโทษแก่ผู้ที่ไม่ท าหรือผู้ที่ท าให้เกิดความเสียหายหรือเกิดการแพร่ระบาดของโรค 

เช่น การก าหนดไว้ในหลักสูตรทักษะชีวิตของนักเรียนทุกระดับชั้น การตรากฎหมายเก่ียวกับการป้องกัน  
การแพร่ระบาดของโรค เป็นต้น 

๒. ควรมีการก าหนดตัวชี้วัดในการประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้องไว้  
๓ ระดับ ซ่ึงประกอบด้วยผลผลิต (output) ผลลัพธ์ (outcome) และผลกระทบ (impact)  
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 พลโท กฤษณะ  บวรรัตนารักษ์ 
๑. หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรมีการให้ความรู้เก่ียวกับการใช้ชีวิตประจ าวันที่ประชาชนยังละเลย 

ไม่ปฏิบัติตามหรือมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เช่น การใช้ช้อนกลางซ่ึงเป็นสาเหตุส าคัญของโรคไวรัสตับอักเสบ 
การให้ความรู้เก่ียวกับการเลือกซ้ือผักผลไม้ที่ปราศจากสารพิษหรือวิธีการชะล้างสารพิษดังกล่าว การให้ความรู้
เก่ียวกับการสังเกตการใส่สารเร่งเนื้อแดงในเนื้อหมู เป็นต้น 

๒. ในปัจจุบัน มักมีการเผยแพร่ภาพหรือข้อมูลทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ไม่ถูกต้อง  
ตามหลักวิชาและมีความคลาดเคลื่อนอยู่ เป็นจ านวนมาก ดังนั้น คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมควรพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพ่ือให้ประชาชนได้รับข้อมูล
ที่ถูกต้องและสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ต่อไป 
 
 นายสุรินทร์  จิรวิศิษฎ์ 

หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรให้ความส าคัญกับการพัฒนา ระบบเครือข่ายการตรวจรักษาสื่อสาร
เพ่ือให้ค าปรึกษาและประสานงานการส่งต่อผู้ป่วยทางไกลผ่านระบบเทคโนโลยีการสื่อสาร (Tele-medicine) 
เพ่ือแก้ไขปัญหาข้อจ ากัดด้านบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลพ้ืนที่ห่างไกลและลดความแออัดของผู้ป่วย
ในโรงพยาบาลในเมืองใหญ่อันจะส่งผลให้ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
ต่อไป 

____________________________ 
 

กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทา 
ผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย 

ส านักกรรมาธิการ ๓ 

 


